

BÁO CÁO

tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2024
và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2024

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I/2024

I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong 3 tháng đầu năm, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là kinh tế thế giới diễn biến phức tạp khó lường, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn ... tác động nhiều đến hoạt động của Đảng bộ Khối... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm tháo gỡ khó khăn của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh; các cấp ủy đảng cùng lãnh đạo các doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối đã nỗ lực phấn đấu tập trung quán triệt, triển khai các giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết của Tỉnh ủy, phát huy những lợi thế; khắc phục khó khăn để thực hiện các mặt công tác, đạt được những kết quả tích cực, cụ thể:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1.1. Về sản xuất công nghiệp và xây dựng

Các doanh nghiệp trong Khối đã chủ động khắc phục khó khăn, đề ra các phương án, giải pháp sản xuất, kinh doanh, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường. 3 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số lĩnh vực, mặt hàng, sản phẩm doanh thu tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Khoáng sản tăng 65%, phân bón tăng 50%, giày da tăng 10%, ... Bên cạnh đó, một số lĩnh vực, mặt hàng, sản phẩm doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước như: Thủy điện giảm 58%, thủy sản giảm 4%, ...

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chỉ đạo tập trung hoàn thành tốt các mặt công tác: Quản lý quy hoạch - xây dựng; bồi thường, giải phóng mặt bằng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý tài nguyên, môi trường. Trong đó, trình UBND xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội; phê duyệt

nhệm vụ QH chung 1/5000 Khu công nghiệp Phù Mỹ; đề xuất UBND tỉnh triển khai quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn; phê duyệt 07 QHCT, QHCT điều chỉnh 1/500. Cấp 03 GPXD, thông báo kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình của 02 dự án; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh 04 dự án.

1.2. Về thương mại

Giá trị kim ngạch xuất khẩu các doanh nghiệp thuộc Hoài đạt 245,3 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023 (chiếm 63% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh). Một số nhóm hàng có giá trị xuất khẩu tăng như: Khoáng sản tăng 111 %, giày da tăng 25%, May mặc tăng 19%, ... Kim ngạch nhập khẩu đạt 19,91 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023 (chiếm 25% kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh). Các hoạt động thương mại nội địa cơ bản ổn định, góp phần giữ vai trò bình ổn thị trường.

1.3. Về dịch vụ và du lịch

Hàng hóa thông qua Cảng Thị Nại đạt 343 nghìn TTQ, giảm 9% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa đảm bảo phục vụ tốt việc lưu thông, đi lại của người dân.

Hoạt động bưu chính, viễn thông đáp ứng tốt yêu cầu vận chuyển thư, bưu phẩm và thông tin liên lạc. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện, nước, xăng dầu đã làm tốt công tác phân phối và phục vụ, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp và tiêu dùng của người dân trong tỉnh.

Trong 3 tháng đầu năm, lượt khách đến thông qua các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khách sạn và du lịch của Hoài đạt 41.097 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, lượng khách trong nước là 36.548 lượt người, khách quốc tế là 4.549 lượt người, số ngày lưu trú trung bình 1,7 ngày/lượt khách.

1.4. Về tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Các ngân hàng thuộc Đảng bộ Hoài đã tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, kết quả: Tổng dư nợ ước đến ngày 31/3/2024 là 15,14 nghìn tỷ đồng (trong đó dư nợ trung dài hạn: 9,01 nghìn tỷ đồng), nợ xấu: 57 tỷ đồng (chiếm 0,4% trên tổng dư nợ), tổng nguồn vốn huy động đạt 21,41 nghìn tỷ đồng (trong đó vốn tự huy động: 10,42 nghìn tỷ đồng). Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Định đã tích cực triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị kinh doanh bảo hiểm trong Hoài thực hiện công tác chi trả bồi thường đảm bảo kịp thời, trong 3 tháng đầu năm đã chi trả 45,510 tỷ đồng (giảm 3% so với cùng kỳ); tăng cường khai thác mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh

tranh với các doanh nghiệp bảo hiểm ngoài Đảng bộ Khối, chiếm tỷ lệ chi phối đối với thị trường trên địa bàn tỉnh.

Đa số doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước. Trong 3 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong Khối đã nộp vào ngân sách Nhà nước 806 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ), trong đó nộp ngân sách của tỉnh 624,4 tỷ đồng, nộp ngân sách ngoài tỉnh 181,4 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có mức nộp ngân sách cao, tiêu biểu như: Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 173,8 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn 73 tỷ đồng, Công ty cổ phần Phú tài 52 tỷ đồng, ...

1.5. Về lâm nghiệp, thủy sản

Công tác quản lý, bảo vệ, trồng và chăm sóc rừng tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm thường xuyên. Tổng diện tích bảo vệ rừng: 16.259 ha, chăm sóc 1.036 ha, khai thác 5.757 tấn gỗ. Thực hiện Quyết định số 3209/QĐ-UBND, ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh Bình Định.

Trong 3 tháng đầu năm, giá trị sản xuất các doanh nghiệp ngành thủy sản trong Khối đạt 263,5 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản đạt 1.820 tấn, trong đó, một số doanh nghiệp có sản lượng cao như: Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định đạt 1.650 tấn, Công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn 97 tấn ...

1.6. Công tác đầu tư

Một số doanh nghiệp trong Khối tiếp tục quan tâm công tác đầu tư nhằm mở rộng, tăng quy mô sản xuất và nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của hàng hóa. Giá trị đầu tư trong 3 tháng đầu năm đạt 328,6 tỷ đồng, trong đó tiêu biểu có: Công ty Điện lực Bình Định 96 tỷ đồng; Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định 24 tỷ đồng...

Đối với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, tổng vốn thu hút đầu tư 238 tỷ đồng, trong đó thu hút mới 04 dự án với vốn đăng ký 158 tỷ đồng; điều chỉnh 05 dự án (tăng 80 tỷ đồng); thu hồi 04 dự án (giảm 44 tỷ đồng). Vốn đầu tư thực hiện các dự án đạt 50.320 tỷ đồng.

2. Công tác văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và công tác quốc phòng - an ninh

Các doanh nghiệp trong Khối đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động phù hợp với tình hình các doanh nghiệp. Các đơn vị quan tâm nhận và phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh; tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các địa phương đặc biệt khó khăn, vùng ven biển... 3

tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp trong Khối đã đóng góp vào công tác xã hội, từ thiện hơn 2,6 tỷ đồng. Tiêu biểu, Công ty cổ phần Phú Tài 992 triệu đồng; Công ty Điện lực Bình Định 356 triệu đồng; Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định 250 triệu đồng ...

Các doanh nghiệp trong Khối đã chủ động hơn trong công tác bảo vệ môi trường như: xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống hút bụi, thiết bị giảm tiếng ồn, trồng cây xanh để cải thiện cảnh quan, môi trường; các doanh nghiệp thực hiện tốt việc duy trì, củng cố lực lượng tự vệ, tăng cường bảo vệ kho tàng, tài sản, công tác phòng cháy, chữa cháy được chú trọng, tăng cường giáo dục và thực hiện tốt an toàn giao thông, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị.

3. Công tác xây dựng Đảng

3.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đảng ủy Khối và cấp ủy các cơ sở đảng đã kịp thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tỉnh, ban hành chuyên đề và tổ chức quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024; tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Trong 3 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 77 học viên, phối hợp với Trường Chính trị tổ chức các lớp Trung cấp lý luận chính trị trong năm 2024 cho đảng viên tại các tổ chức trong Đảng bộ Khối.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội thông qua báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các hoạt động đi cơ sở của cán bộ, đảng viên ... qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Trong quý I năm 2024 không phát sinh tình hình phức tạp trong Đảng bộ Khối.

3.2. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ và công tác bảo vệ Chính trị nội bộ

** Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác tổ chức cán bộ*

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét công nhận 13 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 53 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 08 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng 13 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các ban của Đảng ủy Khối, các cơ sở đảng chú trọng việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2023 nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng viên;...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở luôn chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; trong quý I, Đảng ủy Khối cùng Đảng ủy Khu Kinh tế tỉnh tiến hành khảo sát một số doanh nghiệp ngoài nhà nước để chuẩn bị thành lập tổ chức Đảng khi đủ điều kiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 95-KH/ĐUK ngày 20/3/2024 về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tham dự sinh hoạt một số chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối; các cấp ủy cơ sở phân công các đồng chí đảng ủy viên cơ sở tham dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chuyên đề định kỳ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21 KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong quý I năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 19 đảng viên mới. Trong đó, đoàn viên thanh niên là 15 đồng chí, chiếm 79% đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ (*chiếm 86 % đảng viên mới kết nạp tại các đơn vị có tổ chức đoàn thanh niên*); 08 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, chiếm 42 % tổng số đảng viên mới được kết nạp; công nhận đảng viên chính thức 32 đồng chí; chuẩn y bổ sung 01 bí thư chi bộ cơ sở và 01 ủy viên ban chấp hành đảng ủy cơ sở; chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài Đảng bộ Khối 48 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng đến Đảng bộ Khối 02 đảng viên; nhận xét, đánh giá phục vụ công tác bổ nhiệm cán bộ 07 đồng chí ở cấp ủy cơ sở; đề nghị và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 05 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí, Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập tổ công tác và làm việc với một số tổ chức cơ sở đảng, nắm bắt tình hình, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

** Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ*

Thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, 3 tháng đầu năm, đã tiến hành thẩm tra xác minh, đồng thời gửi 97 phiếu yêu cầu điều tra tài liệu tàng thư (*trong đó có 22 phiếu ngoài tỉnh*) để làm rõ lịch sử chính trị những quần chúng ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng, công tác bổ nhiệm cán bộ vào chức vụ mới và nhân sự tham gia cấp ủy các cấp. Thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác kết nạp đảng viên mới, quy hoạch cấp ủy, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với 13 trường hợp.

3.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Trong quý I năm 2024 Đảng ủy Khối tiếp nhận một đơn thư khiếu nại, tuy nhiên nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đảng ủy Khối lưu đơn theo quy định.

Trong quý I năm 2024 cấp ủy cơ sở và chi bộ hoàn thành kiểm tra 06 tổ chức đảng và 10 đảng viên các chi bộ đã thi hành kỷ luật 02 đảng viên với hình thức khiển trách, nội dung vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

3.4. Công tác dân vận

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định 407-QĐ/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt QCDC theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Vì vậy, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục có chuyển biến tích cực, quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và người lao động được nâng lên, tích cực tham gia ý kiến và kiểm tra, giám sát các nội dung của Quy chế.

4. Lãnh đạo công tác đoàn thể

4.1. Công đoàn

Phát động các phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương đơn vị; quan tâm đời sống vật chất tinh thần đối với đoàn viên công đoàn nhân dịp lễ, tết. Tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động và đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định.

4.2. Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam Khối

Đoàn Khối, Hội LHTN Việt Nam Khối cùng các cơ sở đoàn trực thuộc đã tặng trên 800 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trị giá gần 400 triệu đồng; tổ chức hiến 111 đơn vị máu; tích cực thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên thanh niên; vận động, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; duy trì, nhân rộng mô hình văn hóa ứng xử, giao tiếp, kỹ năng hoạt động xã hội, làm việc nhóm.

Ban Thường vụ Đoàn Khối triển khai công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên; quý I năm 2024 giới thiệu 35 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 15 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Ban Thường vụ Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm ôn truyền thống và tuyên dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu Khối doanh nghiệp tỉnh năm 2023 chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024). Ban Thường vụ Đoàn khối phối hợp chuẩn bị tổ chức Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2024 -2029).

4.3. Hội Cựu chiến binh

Các Hội Cựu chiến binh cơ sở thực hiện tốt công tác vận động, hướng dẫn hội viên nghiêm túc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị. Vận động hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu cùng cán bộ, công nhân lao động trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

II- HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế

Một số doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chưa đạt chỉ tiêu và kế hoạch đề ra trong 3 tháng đầu năm 2024.

Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng tại một số tổ chức Đảng chưa kịp thời.

Công tác phát triển đảng viên kết quả đạt được còn hạn chế ở một số tổ chức Đảng. Việc tổ chức sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn hạn chế.

2. Nguyên nhân

**** Nguyên nhân khách quan***

Do biến động của một số thị trường xuất khẩu như: Trung Quốc, Châu Âu, Mỹ...; yêu cầu về chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ,... của các thị trường ngày càng cao; mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt; giá cả một số mặt hàng tiêu dùng tăng đã trực tiếp tác động đến các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp thuộc Khối nói riêng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm và thu nhập của cán bộ, đảng viên, người lao động của nhiều doanh nghiệp trong Khối.

**** Nguyên nhân chủ quan***

Năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp trong Khối chưa cao, nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được nguồn cung và thị trường thiếu ổn định; một số doanh nghiệp gặp khó khăn đến nay vẫn chưa vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh vì thiếu vốn, thiếu công trình cũng như triển khai dự án mới. Công tác khắc phục hạn chế của một số cấp ủy và các đoàn thể còn chậm; tinh thần, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người lao động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong doanh nghiệp.

Một số đơn vị tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên cấp ủy cơ sở chưa quan tâm nhiều tới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng và công tác triển khai quán triệt các nghị quyết của Đảng.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Trong quý II năm 2024 bên cạnh những thuận lợi cơ bản, các doanh nghiệp trong Khối phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế trong nước tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn nhất là tình hình thiên tai dự báo có nhiều diễn biến phức tạp; lạm phát, lãi suất có chiều hướng tăng, thị trường thu hẹp và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ tác động khó lường đến kinh tế cả nước và của tỉnh. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ Khối và các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục nỗ lực, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị

1.1. Về sản xuất công nghiệp và xây dựng

Các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị; chú trọng các sản phẩm, ngành hàng có lợi thế của tỉnh như: Chế biến đồ gỗ, chế biến nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng,... đề ra phương án sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm; kết hợp giữa xây dựng, phát triển thị trường truyền thống và xây dựng, mở rộng thị trường mới; xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh trong điều bình thường mới. Các công ty thủy điện chủ động điều tiết hồ chứa đảm bảo quy định của các cơ quan chức năng.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật KKT, KCN theo đúng phân cấp và phân công trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình; phối hợp xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn KKT, KCN theo quy định.

1.2. Về thương mại, du lịch, dịch vụ

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thương mại, xuất khẩu, du lịch, dịch vụ; phân đầu thực hiện đạt và vượt kế hoạch kim ngạch xuất khẩu đề ra, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu: Gỗ nội thất, hàng may mặc xuất khẩu, đá granite, thủy, hải sản ... Tăng cường quảng bá du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch gắn với các điểm du lịch trong tỉnh để nâng lượng ngày lưu trú của khách. Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính - viễn thông, vận tải đường bộ và vận tải biển; đa dạng hoá các loại hình dịch vụ. Các công ty điện, nước, xăng dầu thực hiện tốt công tác phân phối, phục vụ, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp và tiêu dùng của nhân dân. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”.

1.3. Về tài chính, ngân hàng

Các ngân hàng tăng cường công tác huy động vốn đảm bảo đủ nguồn vốn, thực hiện tăng trưởng tín dụng tỷ lệ hợp lý, đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, tập trung vốn cho vay doanh nghiệp, tích cực thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với doanh nghiệp theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, tập trung xử lý các khoản nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tích cực mở rộng địa bàn, phát triển khách hàng, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm ổn định phát triển thị phần và doanh thu.

1.4. Về lâm nghiệp, thủy sản

Quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực lâm nghiệp; triển khai, thực hiện tốt Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục thực hiện các dự án trồng rừng cảnh quan, rừng phòng hộ, rừng gỗ lớn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, hiệu quả các loại rừng. Thực hiện việc quản lý, bảo vệ, trồng rừng và khai thác rừng bền vững.

Các doanh nghiệp chế biến thủy, hải sản tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; bên cạnh đó, các nhà máy chế biến hải sản đông lạnh duy trì công tác duy tu, bảo dưỡng để phục vụ các đoàn kiểm tra, đánh giá về điều kiện sản xuất và xuất khẩu; áp dụng chương trình quản lý chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

1.5. Công tác đầu tư

Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất theo hướng hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm. Tranh thủ tốt các nguồn đầu tư của Nhà nước; đồng thời thu hút vốn đầu tư bằng nhiều nguồn từ liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tích cực tìm hiểu, xem xét một số dự án phù hợp để đầu tư.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tiếp tục quan tâm, tập trung theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ tích cực việc triển khai các dự án lớn và quan trọng trên địa bàn KKT và các KCN. Đẩy mạnh, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư.

2. Công tác văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và công tác quốc phòng - an ninh

Lãnh đạo các doanh nghiệp phối hợp với các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp cho quỹ “*Vì người nghèo*”, quỹ “*Đền ơn đáp nghĩa*” và các quỹ khác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định kêu gọi; góp phần chăm lo gia đình chính sách, phụng dưỡng “*Mẹ Việt Nam anh hùng*”, quan tâm giúp đỡ gia đình công nhân lao động gặp khó khăn.

Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; công tác quốc phòng, an ninh; tích cực tham gia giữ gìn ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Duy trì, củng cố lực lượng bảo vệ, tự vệ. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động thực hiện tốt việc bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ trong đơn vị. Giáo dục cán bộ, đảng viên, công nhân lao động về ý thức trong việc chấp hành và thực hiện tốt an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

3. Công tác xây dựng Đảng

3.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Tiếp tục theo dõi và nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Phát huy vai trò, hiệu quả của đội ngũ công tác viên du luận xã hội. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2024 và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Mở các lớp theo kế hoạch; định kỳ hàng tháng tổ chức tốt hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối và của cấp cơ sở.

3.2. Công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ

Tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động các chi, đảng bộ, đội ngũ cấp ủy cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp với các sở ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo về chất lượng và chỉ tiêu năm 2024, chú trọng phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, lực lượng nữ, lực lượng thanh niên; thực hiện công tác quản lý đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng, đảm bảo 100% đảng viên đủ điều kiện được phát thẻ đảng và trao tặng Huy hiệu Đảng kịp thời, đúng quy định xây dựng kế hoạch.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 58 và những văn bản có liên quan bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và các quy định về quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, phối hợp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án sáp nhập Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

3.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo và khiếu nại kỷ luật Đảng theo quy định. Kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

3.4. Công tác dân vận

Thực hiện tốt Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị và Quyết định 407-QĐ/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Tổ chức quán triệt, triển khai Luật thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/8/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các hoạt động kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

4. Lãnh đạo công tác đoàn thể

Các cấp ủy cơ sở lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ của mỗi tổ chức đoàn thể. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời đấu tranh ngăn chặn “Âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Các đoàn thể cần làm tốt các nội dung sau:

4.1. Công đoàn

Phát động phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tích cực tham gia quản lý và giám sát các hoạt động của đơn vị; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

4.2. Đoàn thanh niên - Hội LHTN Việt Nam Khối

Đoàn Khối, Hội LHTN Việt Nam Khối và các cơ sở đoàn, hội cần làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tiếp tục tổ chức các hoạt động có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”,

phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn với hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Tăng cường hơn nữa kết nạp đoàn viên, hội viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thành lập các tổ chức đoàn, hội ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đông thanh niên.

4.3. Hội Cựu chiến binh

Các Hội Cựu chiến binh cơ sở không ngừng phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, tiếp tục phối hợp với các đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; quan tâm các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn của đất nước; xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày trong sạch, vững mạnh, tích cực góp phần vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c),
- UV BTV TU (b/c).
- Đ/c Nguyễn Tuấn Thanh -
UV BTV TU, PCT TT UBND Tỉnh (b/c),
- VP TU, các ban đảng TU,
- UV BCH, UBKT ĐUK,
- Các ban ĐUK, Đoàn, Hội Khối,
- Các cơ sở đảng,
- Lưu VP ĐUK.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ



Lê Văn Hồng